

Số: 587/PGDDĐT-TĐKT

Yên Mỹ, ngày 20 tháng 9 năm 2019

V/v phát động phong trào thi đua
năm học 2019-2020

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS và TH&THCS trong huyện.

Năm học 2019-2020 là năm học thứ năm toàn ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-CTUBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020; Đây là năm học thứ tư tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Những năm qua, phong trào thi đua và các cuộc vận động truyền thống của ngành đã được các cơ quan, đơn vị giáo dục hưởng ứng tích cực và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của các nhà giáo, người lao động. Điều đó góp phần nâng cao kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Kết quả các phong trào thi đua hàng năm rất đáng khích lệ, trở thành động lực giúp toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành phấn đấu giành nhiều thành tích cao. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng thưởng Huân chương, Cờ Thi đua, Bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn có tập thể, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả thi đua chung của toàn ngành, chưa đáp ứng được cao nhất yêu cầu của các cấp lãnh đạo và sự kỳ vọng của xã hội.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020, phát huy kết quả thi đua đã đạt được và khắc phục hạn chế của các năm học trước, đồng thời nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua với những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện về Giáo dục và Đào tạo.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị định, Thông tư, Quyết định về công tác Thi đua, Khen thưởng đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong ngành, giúp cán bộ, nhà giáo, người lao động nắm vững các nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng tạo động lực tích cực trong thực thi nhiệm vụ.

3. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”. Có các giải pháp đồng bộ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Giữ vững kỷ cương, nề nếp, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thông, văn hóa, đạo đức, nhân cách và lối sống cho học sinh.

4. Tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành, đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử. Tiếp tục tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

5. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỹ năng thực hành. Đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức dạy học đồng bộ với đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh; Phát động cuộc vận động “Một ngày vì học sinh thân yêu” với nội dung trọng tâm quan tâm giáo dục, giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh chưa chăm ngoan. Xây dựng nhà trường thân thiện, hạnh phúc, an toàn, không có bạo lực học đường; cơ quan, đơn vị văn minh, trường lớp khang trang, xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá; thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, các giá trị văn hoá trong học sinh.

6. Các đơn vị, cơ sở giáo dục phối hợp với tổ chức Công đoàn đồng cấp căn cứ nội dung kế hoạch phát động thi đua của Phòng GD&ĐT và tình hình thực tế ở đơn vị xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo các đợt cụ thể như sau:

- **Đợt 1: Từ đầu năm học đến kết thúc Học kỳ I.** Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/2019), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/2019).

- **Đợt 2: Từ đầu học kỳ II đến hết năm học.** Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/2020); ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/2020); ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh (26/3/2020); ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2020), Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020).

Các đơn vị trường học phối hợp với tổ chức Công đoàn đồng cấp căn cứ tình hình thực tế ở đơn vị phát động phong trào thi đua đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, ký giao ước thi đua trong nửa cuối tháng 9/2019 và nửa đầu tháng 10/2019. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và báo cáo kết quả về bộ phận tổng hợp, thi đua ngành theo các đợt cụ thể như sau:

- Đợt 1: Sơ kết vào cuối học kỳ I năm học 2019-2020.

- Đợt 2: Tổng kết vào cuối năm học 2019-2020.

7. Đăng ký thi đua năm học 2019-2020, các đơn vị tiến hành phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua xong và lập hồ sơ đăng ký thi đua (có văn bản hướng dẫn riêng) về phòng GD&ĐT qua bộ phận Tổng hợp - Thi đua, khen thưởng trước ngày 25/10/2019.

8. Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2018-2019, danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các đơn vị gửi cùng với báo cáo tổng kết năm học về Phòng GD&ĐT (có văn bản hướng dẫn riêng) trước ngày 15/5/2020.

Phòng GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phối hợp với tổ chức Công đoàn trường triển khai và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Công văn. Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trong năm học./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TĐKT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Thắm